

Hơn 1.360 dịch vụ công trực tuyến tích hợp trên Cổng dịch vụ công quốc gia



Chủ thích ảnh: Bộ trưởng, Chủ nhiệm VPCP Trần Văn Sơn đến thăm bộ phận Một cửa phường Đông Ngàn, thành phố Từ Sơn, tỉnh Bắc Ninh
 Ảnh: Gia Huy

Toàn tỉnh Bắc Ninh hiện có 1.361 dịch vụ công trực tuyến, đã tích hợp và cung cấp trên Cổng dịch vụ công quốc gia 1.117 dịch vụ công (đạt 82,1%).

Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Trần Văn Sơn vừa có buổi làm việc tại tỉnh Bắc Ninh về công tác cải cách thủ tục hành chính.

Kết quả thực hiện công tác cải cách thủ tục hành chính trong 9 tháng năm 2024 của Bắc Ninh cho thấy, để nâng cao chất lượng phục vụ người dân và các tổ chức, doanh nghiệp, UBND tỉnh đã ban hành 83 quyết định công bố 819 danh mục thủ tục hành chính và 653 quy trình nội bộ trong giải quyết thủ tục hành chính áp dụng trên địa bàn tỉnh. Tính rà soát, đơn giản hóa thủ tục hành chính đối với 44/55 thủ tục hành chính nội bộ, đạt 80% số thủ tục hành chính được đơn giản hóa.

Bên cạnh đó, 100% thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền đều được công khai kịp thời trên hệ thống thông tin dịch vụ công của tỉnh và Trang thông tin điện tử của các sở, ban, ngành, UBND cấp huyện theo từng lĩnh vực.

Toàn tỉnh hiện có 1.361 dịch vụ công trực tuyến, đã tích hợp và cung cấp trên Cổng dịch vụ công quốc gia 1.117 dịch vụ công (đạt 82,1%). Trong 9 tháng qua, toàn tỉnh Bắc Ninh tiếp nhận 183.625 hồ sơ; trong đó, tiếp nhận trực tuyến là 170.987 hồ sơ. Tỷ lệ số hóa thành phần hồ sơ toàn tỉnh đạt 97,7%. Việc xử lý phản ánh, kiến nghị của tổ chức, cá nhân về quy định hành chính, thủ tục hành chính được giải quyết kịp thời, đúng quy định...

Cùng với đó, thực hiện Đề án 06 của Chính phủ, UBND tỉnh Bắc Ninh đã chỉ đạo

các cơ quan chuyên môn tổ chức giao ban tuần nhằm triển khai việc cấp phiếu lý lịch tư pháp, sổ sức khỏe điện tử trên ứng dụng VNelD. Đến nay, toàn tỉnh thực hiện chi trả an sinh xã hội không dùng tiền mặt đạt 89,8%; thực hiện cấp trên 1,4 triệu thẻ căn cước; tỷ lệ người dân có hồ sơ sức khỏe điện tử đạt trên 96%.

Tại buổi làm việc, Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ ghi nhận, đánh giá cao những kết quả tỉnh Bắc Ninh đạt được trong công tác cải cách thủ tục hành chính thời gian qua, với nhiều mô hình mới, cách làm hay, sáng tạo, phục vụ người dân, tổ chức, doanh nghiệp, đẩy mạnh phát triển kinh tế - xã hội của địa phương.

Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ đề nghị, UBND tỉnh Bắc Ninh tiếp tục quan tâm chỉ đạo, nâng cao hơn nữa chất lượng, hiệu quả công tác cải cách thủ tục hành chính, đáp ứng sự hài lòng của người dân và doanh nghiệp. Nâng cấp hạ tầng thông tin, dữ liệu của trung tâm hành chính công cấp tỉnh, cấp huyện và bộ phận một cửa cấp xã, kết nối với các nền cơ sở dữ liệu quốc gia và các bộ, ngành; đồng thời, đẩy mạnh số hóa hồ sơ, rà soát quy trình thực hiện dịch vụ công trực tuyến, tiếp tục thực hiện cắt giảm các thủ tục hành chính không phù hợp.

Cùng với đó, hàng tháng, UBND tỉnh đánh giá công khai chất lượng hài lòng của người dân và doanh nghiệp đối với việc cung cấp dịch vụ công, giải quyết các thủ tục hành chính của các cơ quan hành chính nhà nước các cấp.